



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้)

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔๖๙ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจ้งเวียนตำแหน่งที่กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๖๒ ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งพื้นที่ทั่วไป จำนวน ๖๑ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำหรับตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้) จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้มีการหักท้วงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายโอพาร พิทักษ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้)

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗)

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิด	หมายเหตุ
๑	นางสาวส.พรเทวี พลกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๐๓๓) สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	๕๑๔๘	๑. การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปลอดภัยในไม้ผลและพืชผักในอำเภอสะบ้าย้อย ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ๒. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยในไม้ผลและพืชผัก	ทั้งนี้ หากไม่มีการทักท้วง ผลการคัดเลือกบุคคลดังกล่าว ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วัน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก กรมส่งเสริมการเกษตร จะออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับ การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ที่ได้รับคัดเลือกต่อไป  <i>๑๕/๑๑/๕๗</i>